

สวนของคนขี้เหงา

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ย. 2552



เมื่อ ครั้งที่คุณหนีไป หรือเมื่อนี้ บุรณศิริ เคยเปิดบ้านรับแม่บ้านไปให้โตชมกัน ก็เลยมีโอกาสได้เก็บภาพสวนสวย ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดในความเป็นตัวตนของผู้ชายคนนั้น ประหลาดๆ ฤกษ์ดี จึงขอพาท่านทั้งหลายไปเยือนสวนสวยแห่งนี้ด้วยกันอีกครั้ง

"ผม เป็นคนไม่ชอบสวนที่มีรูปแบบ จะไม่วางผังล่วงหน้าใดใดทั้งสิ้น มีต้นอะไรก็ปลูกลงไปก่อน ถ้าจะพูดว่าผมชอบความรกก็ได้นะ กว่าจะเป็นอย่างที่เห็นนี้ ไร่ใหญ่มักมีต้นไม้บางส่วนถูกแม่และพี่สาวเอาออกไปบ้างแล้วนะ ไม่อย่างนั้นจะรกกว่านี้มาก ปกติเวลาซื้อต้นไม้มาปลูกผมจะคิดอยู่อย่างว่า ถ้าเขาตายก็ถือว่าเขาไม่ยาก อยู่กับเรา ต้นไหนไม่ตายก็แสดงว่าต้องการอยู่กับเราก็คงดูแลต้นนั้นๆ ให้ดีที่สุด" คุณหนีในใจอธิบายกับความคิด ความรู้สึกในตอนแรกที่ลงมือจัดสวนนี้



"ชื่อใหม่ว่าพื้นที่เดิมเคย เป็นทรายเกือบทั้งหมด ต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องดินกัน ใช้วิธีต่างๆ ตามธรรมชาติ คือ ใช้ขี้ไก่แกลบ ขุยมะพร้าว ปุ๋ยคอก จะเป็นขี้วัวหรือขี้ไก่ก็ได้ เอามาผสมกันแล้วทำดินขึ้นมาใหม่ เสร็จแล้วไปไปรยลงบนพื้นที่เดิม ดินใหม่ที่ได้ก็จะร่วนซุยขึ้น บ้านผมใช้คัตตียูที่ตุงอยู่ใกล้แม่น้ำ เลยได้อาศัยสับน้ำจากแม่น้ำขึ้นมาใช้รดต้นไม้ในสวน

ผมเชื่อว่าหลังจากแม่บ้านจะมีแรตุดมากกว่าน้ำบาดาล หรือน้ำประปาทั่วไปด้วย ปัญหาอีกอย่างที่มีปลวกเยอะมาก ต้องใช้ยากกำจัดปลวก พอใช้ยา

พวกแมลงที่มีประโยชน์ต่อหน้าดินก็จะหายไปจากไปด้วย เราก็ต้องมาเริ่มปรับสภาพดินกันใหม่

เมื่อดินเริ่มดีขึ้น แมลงที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นก็จะกลับมา ผมใช้หลักชีวภาพด้วย หาปุ๋ย หออาหารมาเสริม พวกใบไม้ที่ร่วงอยู่ หรือเศษผักที่เหลือจากการทำกับข้าว ก็เอามาบดแล้วหมัก เพื่อนำไปรดที่หน้าดิน แรกๆ เหม็นเหม็นกลิ่น ต้องทนเอาหน่อย เพื่อให้สภาพดินของเราดีขึ้น"



"ผมขุดสระขึ้นมาใหม่ พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ว. ดินที่ได้จากการขุดสระผมนำมาถมบึงใหญ่ขึ้น พอสระน้ำเสร็จ ดูแล้วมันโล่งมาก เลยต้องสร้างบ้านขึ้นมา เป็นบ้านของคุณแม่และตัวเอง"

"จะเห็นว่าสวนที่ผมจัดเป็นส่วนนี้ จัดตามความชอบ ชอบออกไปบ้างอยู่ๆ ชอบอะไรที่มันกึ่งๆ และเป็นสัดส่วน บางคนที่ไม่ชอบสวนอย่างนี้ก็จะคิดว่าแปลก รกจังเลย แต่จริงๆ แล้วเป็นเพราะผมชอบอะไรที่มันหลากหลาย ดึงส่วนผสมในคำจำกัดความของผมก็คือ ฟรีสสไตล์ ดูนุ่มๆ มีก็ชื่อเองหมด ขโมยเพื่อนบ้างก็มี ขโมยเขาไว้ดูน่ะจะงาม แต่บางทีก็โดนกลับเหม็นกลิ่น เวลาเพื่อนมาบ้านผลอแปบเดียวตนไม่หายอีกแล้ว"



แม่ต้นไม้จะหายไปบ้างแต่ก็มีได้ทำให้ความร่มรื่นของสวนที่ผลุดน้อยลงแต่อย่างใด ตรงกันข้ามต้นไม้ที่เหลืออยู่กลับได้รับการดูแลอย่างดี "ผมชอบสะสมต้นไม้ โดยเฉพาะต้นไม้แปลกๆ จะมียูยูอะ และจะมีชื่อบอกเกือบทุกต้น เวลามีคนมาบ้านจะชอบถามประจำว่าต้นอะไร นั่นต้นอะไร เลยติดชื่อไว้ดีกว่า

ต้นไม้ที่ชอบก็ไม่มีอะไรพิเศษ ไม่ตายตัว สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้เสมอ ผมชอบสวนแบบบูตดูแงๆ สิ่งเกตุสวนผมสี ไม่มีไม้ดอกเลยนะ มีแต่ไม้ใบ ไม้ว่าจะเป็นพื้นที่โล่งตอนไหน หรือเฮลิคอปเตอร์ผมก็ชอบ ไม่ตระกุกกล้วยด้วย ผมชอบหมดเลย"



เรื่อง : "สายสุณีย์"
ภาพ : ชัยพฤกษ์ โพธิ์แดง
เจ้าของ-จัดสวน : คุณเมहन บุรณศิริ
ที่มา